



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙

เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค
โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ
สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ตามที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ดำเนินโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และบ้านเมือง เพื่อให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่าย ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ มีส่วนร่วมในการสร้างและส่งเสริมความความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ รวมทั้ง เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ทั้งในระดับจังหวัด และ ระดับภาค ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ โดยกำหนดให้มีกิจกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ จากผลงานของสถานศึกษาที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก ระดับจังหวัด ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่ง ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และ จังหวัดสระแก้ว

บัดนี้ การพิจารณาคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับภาค โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้น และบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ จึงขอประกาศผล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศระดับภาค

โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ จังหวัดตราด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภาค

โรงเรียนบ้านประพาส จังหวัดปราจีนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาค

โรงเรียนชลบุรีวิทยา จังหวัดจันทบุรี

รางวัลชมเชยระดับภาค

โรงเรียนวัดพลอยกระจำศรี (บุญยั้งราษฎร์นารีอุปถัมภ์) จังหวัดนครนายก

รางวัลชมเชยระดับภาค

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา จังหวัดสระแก้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางจันทรา เกียรติสุนสงฆ์)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทนศึกษาธิการภาค ๙

“เรียนดี มีความสุข”